




Mẹ, Em
và
Ca Đoàn
xin vâng

Teresa HTNKT

Em với mẹ đi lễ mỗi tuần. Em đứng ở dưới nhìn mẹ. Mẹ đứng lẫn trong ca đoàn. Ca đoàn của mẹ nhiều người lắm. Ai cũng trẻ khỏe hơn mẹ. Ai cũng hát hay, hình như hay hơn mẹ. Khi nào ca đoàn cũng hát hay, đôi khi hát hay hơn mẹ ngày xưa. Em nghe kể, mẹ là ca đoàn viên từ lúc vừa lớn lên. Các bác bạn ngày xưa trong lúc trà dư tửu hậu hay nhắc hình ảnh mẹ từng đứng giữa ca đoàn trên cung thánh áo trắng tóc dài hát giọng chính như cô ca sĩ Thanh Lan nào đó. Em nghe vậy vậy vì là chuyện ngày xưa. Chắc không phải các bác kể chuyện cô Tấm cô Cám. Nói riêng mẹ, Mẹ nói chuyện qua phone rất nhỏ nhẹ nhưng với em thì không nơi. Ở với mẹ lâu quá, Hué cũng thành quê.

*Em theo mẹ nghe ca đoàn hát bài dài, ngắn, bài buồn, thương, ca dao dân tộc cho đến khi nghe bài **Từ lúc Mẹ xin vâng**. Phải Mẹ chỉ tôn còn xin vâng. Em đứng lên chung cùng với ca đoàn. Em tiếp tục đưa mẹ đi lễ, giúp mẹ việc của ca đoàn: một danh sách, khuôn sách, khuôn thức ăn, nhắc mẹ giờ lễ và các đổi thay sớm chiều công việc. Mẹ còn giao cho em làm slide bài hát. Em vâng được nhiều lần. Quê tốt có tốt cũng nóng cũng cay. Việc ca đoàn như việc của a household, những việc không tên làm hoài không hết, cũng không thấy tiền, (em biết Chúa trả công bội hậu) và công việc lại kèm theo hệ thống mẹ hay gọi là quần dài quần cụt. Em đoán là phải vâng theo. Em vâng theo mẹ và khi nào không vâng theo thì em để mẹ vâng theo như khi 6 giờ lễ mà thay slide lúc 5.58pm.*

CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG



Ca đoàn đông lắm kể từ lúc em biết ca đoàn thì người thay đổi cũng đông như người có mặt. Các chú, các cô, chị trong ca đoàn đều cùng một tâm thái là thích ca đoàn. Ai cũng thích làm việc cho ca đoàn từ việc ăn, nghỉ, nghĩ, hát, tập hát hay vui chơi. Các chú, các cô bàn việc ca đoàn không kể sáng tối, khuya cũng không hạn định giờ cũng không cần họp hành chính thống. Như đã nói mẹ chỉ nói chuyện nhỏ nhẹ qua phone cho nên người nghe không biết là bàn luận trong cú điện thoại của mình là rất trái ngược với các cú phone khác cùng đề tài.

Em chưa hỏi lần nào mà có hỏi cũng chưa chắc được câu trả lời là không hiểu sao các điều trái ngược lại có thể hài hòa được vì sau đó là mọi chuyện vẫn an lành.

Mặt trời vẫn mọc ở phương đông.

Em có nghĩ là mọi người đều cùng nhau

XIN VẮNG.

Nhân 20 năm thành lập ca đoàn đang lúc cả thế giới khó khăn vì dịch, vào mùa tạ ơn, xin tạ ơn Chúa đã giữ gìn mẹ, em và ca đoàn. Sắp tới Giáng sinh, nguyện xin Chúa Hải đồng qua lời cầu bầu của quan thầy ca đoàn Mẹ Maria, luôn ban ơn lành cho mẹ, em, ca đoàn và toàn thể trái đất.

Mùa Tạ Ơn 2020.11.26

